



# ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร

โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 18/2546

## เรื่อง ธปท. ชี้แจงสร้างความเข้าใจระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี 3 วันทำการ เพิ่มเติม

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พัฒนาระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี 3 วันทำการ (ระบบ B/C -3D) เพื่อลดเวลาในการเรียกเก็บเงินตามเช็คที่สาขาธนาคารที่รับฝากเช็คและสาขาธนาคารของผู้ส่งจ่ายเช็คอยู่ต่างเขตสำนักหักบัญชีกัน โดยผู้ฝากเช็คจะทราบผลการเรียกเก็บและสามารถใช้เงินได้เร็วขึ้นจาก 6 วันทำการ เหลือเพียง 3 วันทำการ นับจากวันรับฝากเช็ค

นางนพมาศ มโนลีหกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า ขณะนี้มีจำนวนสำนักหักบัญชีจังหวัดที่เปิดให้บริการอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน 70 แห่ง ซึ่งเดิมการเรียกเก็บเงินตามเช็คในกรณีที่สาขาธนาคารที่รับฝากเช็คจากลูกค้าและสาขาธนาคารของผู้ส่งจ่ายเช็คอยู่ในต่างเขตปฏิบัติการของสำนักหักบัญชีกันจะใช้เวลาดำเนินการ 6 วันทำการ เมื่อ ธปท. นำระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ออกใช้งาน ทำให้ผู้ฝากเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี ทราบผลการเรียกเก็บเงินและสามารถเบิกถอนเงินได้รวดเร็วขึ้นเหลือเพียง 3 วันทำการ นับจากวันรับฝากเช็ค (สำหรับผู้ที่นำเช็คฝากเรียกเก็บภายในเวลาที่ธนาคารกำหนด) โดยในระยะแรก ธปท. ได้เปิดให้บริการระบบดังกล่าวแก่สาขาธนาคารสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานครให้เรียกเก็บเงินตามเช็คที่ส่งจ่ายจากสาขาที่อยู่ในเขตจังหวัดภาคกลาง 22 จังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 เป็นต้นมา ซึ่งปริมาณเช็คเรียกเก็บในระบบ B/C - 3 วัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 48,433 ฉบับ มูลค่า 1,943.92 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 เป็น 140,540 ฉบับ มูลค่า 6,474.15 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2546 สำหรับในระยะต่อไป จะขยายขอบเขตการเรียกเก็บเงินให้ครอบคลุมสาขาธนาคารทุกจังหวัดทั่วประเทศ

การเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชีในระบบ B/C -3 วัน ได้มีการปรับวิธีการเรียกเก็บเงินที่ปฏิบัติอยู่เดิม จากการที่ธนาคารที่รับฝากเช็คต้องขนส่งตัวเช็คไปเรียกเก็บยังสำนักหักบัญชีจังหวัดของธนาคารผู้ส่งจ่ายซึ่งอยู่ต่างเขตสำนักหักบัญชีกัน (ปลายทาง) เปลี่ยนเป็นวิธีส่งเรียกเก็บแบบต้นทาง โดยส่งเช็คเพื่อเรียกเก็บที่สาขาหลักของธนาคารผู้ส่งจ่ายเช็คผ่านระบบ B/C - 3 วัน ที่จังหวัดเดียวกัน โดยสาขาหลักของธนาคารผู้จ่ายจะดำเนินการหักบัญชีผู้ส่งจ่ายแทนสาขาผู้รักษาสัญชี และแจ้งผลการคืนเช็คในวันทำการที่ 3 นับรวมวันแลกเปลี่ยนเช็คเข้าด้วย ในการดำเนิน งานระบบเช็คเรียกเก็บ B/C - 3 วัน ได้นำเทคโนโลยี web application มา

ใช้ในการรับส่งข้อมูลการเรียกเก็บระหว่างธนาคารสมาชิกกับศูนย์หักบัญชีฯ ขณะที่ด้านธนาคารสมาชิกได้นำระบบการตรวจสอบลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายบนเช็คกับภาพลายมือชื่อ (signature image) มาใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อ ผู้ส่งจ่ายแทนสาขาผู้รักษาบัญชี

ระบบงานใหม่ดังกล่าวมีผลให้การตัดบัญชีเงินฝากของผู้ส่งจ่ายเช็คเร็วขึ้น ลูกค้าจึงต้องเตรียมเงินในบัญชีให้พร้อมเมื่อมีการส่งจ่ายเช็ค อย่างไรก็ตาม ยังมีลูกค้าผู้ส่งจ่ายเช็คบางรายเคยชินกับการนำเงินเข้าบัญชีรอการตัดบัญชีเกินกว่า 3 วันทำการหลังจากการส่งจ่ายเช็ค ซึ่งหากเงินในบัญชีมีไม่เพียงพอในวันที่ธนาคารจะตัดบัญชีจะมีผลให้ธนาคารต้องคืนเช็คที่ส่งจ่ายดังกล่าว จากการดำเนินการที่ผ่านมาเช็คคืนไม่มีเงินในระบบ B/C-3 วันมีมูลค่าสูงขึ้นมาเมื่อเทียบกับระบบเช็คอื่น ๆ โดย มูลค่าเช็คคืนไม่มีเงินสูงถึงร้อยละ 4 ของเช็คเรียกเก็บทั้งหมด ในขณะที่การเรียกเก็บเงินตามเช็คใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านศูนย์หักบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ มีสัดส่วนเช็คคืนเพียงร้อยละ 0.4 เท่านั้น ดังนั้น ผู้ส่งจ่ายเช็คจึงควรเตรียมเงินในบัญชี ให้เพียงพอ ณ วันที่ส่งจ่ายเช็ค และควรแจ้งเปลี่ยนตัวอย่างลายมือชื่อที่ไว้ไว้กับธนาคารให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้การจ่ายเงินตามเช็คสอดคล้องกับวิธีการเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ได้ปรับเปลี่ยนไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

18 มิถุนายน 2546

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณยุทธศ แคนวังเดิม โทร. 0-2356-7699 E-mail: [YuparedD@bot.or.th](mailto:YuparedD@bot.or.th)